

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /LĐLĐ

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2024

V/v định hướng công tác
tuyên truyền miệng tháng 12/2024

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Các Khu Công nghiệp.

Thực hiện Công văn số 3189-CV/BTGTU ngày 02/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 2731/TLĐ-TG ngày 04/12/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 12 năm 2024; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định vào một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chú trọng tuyên truyền diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; trong đó quan tâm tuyên truyền tạo sự đồng thuận về chủ trương khởi động lại, đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Tiếp tục tuyên truyền việc các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 320-KH/TU ngày 10/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; tuyên truyền về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng ngày 11/11/2024; làm rõ các nội dung và trách nhiệm cụ thể hóa, triển khai tinh thần chỉ đạo này trong công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự, sắp xếp tinh giản bộ máy, chuẩn bị nhân sự ở cấp ủy các cấp. Phấn bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII); về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền việc thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Kế hoạch số 04-KH/BCĐ và Công văn số 05-CV/BCĐ, ngày 13/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Việc tiến hành tổng kết phải nắm chắc quan điểm chỉ đạo sau:

Xác định việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phải thực hiện với quyết tâm cao nhất và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định những nội dung công việc ưu tiên và phối hợp nhịp nhàng trong triển khai thực hiện. Phải thật khẩn trương triển khai các công việc theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, Trung ương không chờ cấp tỉnh; cấp tỉnh không chờ cấp huyện; cấp huyện không chờ cơ sở.

Quá trình tổng kết phải tiến hành khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với tình hình thực tiễn; xác định rõ những yếu kém, bất cập, nguyên nhân; đề xuất, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Trong quá trình thực hiện, phải bám sát các nguyên tắc của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn đặt ra.

Công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong từng tổ chức, nhất là trong việc đề xuất giải thể, sáp nhập một số cơ quan, tổ chức, nên cần phải có sự đoàn kết, quyết tâm cao, dũng cảm và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Muốn vậy, phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ tinh gọn bộ máy trong tình hình mới.

Thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, có biên chế hợp lý. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, vì việc tìm người, trên cơ sở sản phẩm cụ thể đo đếm được, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đánh giá cán bộ. Có cơ chế hữu hiệu để sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và sử dụng đối với người có năng lực nổi trội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, cần tập trung nghiên cứu làm rõ các nguyên tắc xuyên suốt, các tiêu chí cụ thể trong từng nội dung (gắn với những chủ trương lớn của Bộ Chính trị

đang chỉ đạo) để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhất quán việc tổng kết và tham mưu, đề xuất mô hình mới. Tiếp tục làm rõ các giải pháp, bước đi, lộ trình bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không bỏ trống thời gian, địa bàn, lĩnh vực; bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay; khẩn trương ban hành các chính sách bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do cải cách về tổ chức...

Trên cơ sở những nguyên tắc xuyên suốt đã xác định để đề xuất cụ thể việc tinh gọn các ban Đảng, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Quốc hội, các đoàn thể. Đồng thời, chủ động nghiên cứu mô hình bên trong từng cơ quan sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Trong quá trình thực hiện cần theo dõi sát để phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; uốn nắn và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, bảo đảm việc triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và chỉ đạo trong bài viết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó có 03 công tác trọng tâm sau: Xây dựng và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Việt Nam đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tập trung hoàn thiện thể chế để nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Gắn tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh.

- Tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Kiên định, bảo vệ đi đôi với bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới cần thực hiện ngay trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các hoạt động triển khai kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 30/10/2024, nhất là những tinh thần chỉ đạo sau: Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải bám sát và phục vụ 2 nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Hội nghị Trung ương 10 đã xác định, đó là: Tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Trước mắt, lựa chọn những nội dung trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo dấu ấn lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, theo đúng tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Xác định rõ trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan; phải có địa chỉ chịu trách nhiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung, nội hàm về kỷ nguyên mới; các định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu đó trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Thông điệp về Kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trước thềm đại hội đảng bộ các cấp; kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn xã hội nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

- Tiếp tục tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo định hướng tại Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW, ngày 23/9/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác tuyên truyền phải tạo được sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí, tạo khí thế thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho quan điểm của Đảng, Nhà nước thấm sâu vào trái tim, khối óc của từng đảng viên, từng người dân, khơi dậy ý chí, động viên toàn dân quyết tâm hành động, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động, sát thực tiễn, nhạy bén, phát hiện và kịp thời tham mưu với Đảng giải quyết hiệu quả các vấn đề từ thực tiễn; phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng lĩnh vực, vùng, miền để có cách làm phù hợp.

2. Tình hình, kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024; chỉ đạo của Chính phủ về một số lĩnh vực,

công tác quan trọng như: Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát (tại Công điện số 112/CĐ-TTg, ngày 6/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ); Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 (tại Công điện số 115/CĐ-TTg, ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ); Công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2024 (tại Thông báo số 511/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ); Đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước (tại Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Quy hoạch Quốc gia và các nhiệm vụ, giải pháp trong các Kế hoạch thực hiện Quy hoạch một số vùng trọng điểm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tiếp tục tuyên truyền về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuyên truyền kết quả 7 năm thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trong Công điện số 111/CĐ-TTg ngày 4/11/2024 để quyết tâm gỡ cảnh báo Thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

- Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; kết quả Hội nghị kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 4720/KH-UBND ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong 3 tháng cuối năm 2024 để tăng tốc đạt mục tiêu tăng trưởng; công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác triển khai đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh. Tuyên truyền nỗ lực của các cấp, ngành trong việc khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2024; những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, nhân tố tích cực, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương sáng đảng viên. Việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư, du lịch, những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, con người Ninh Thuận.

- Tuyên truyền công tác chỉ đạo sản xuất vụ Mùa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất cánh đồng lớn; chủ động ứng phó với tình hình thời tiết và

mưa bão những tháng cuối năm; tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; công tác chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch năm 2024.

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dung Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, tập trung tuyên truyền 10 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án, trong đó ba nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong tháng 12/2024 là: Báo cáo đánh giá hiệu quả Đề án tổ chức tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và giải pháp thực hiện thời gian tới; Đồ án quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ; Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, kinh tế ban đêm địa phương để phổ biến rộng rãi, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách; tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án mới; việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiến độ các dự án năng lượng; giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách; tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội cùng tham gia, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 5440/KH-UBND, ngày 20/11/2024 của UBND tỉnh về tuyên truyền, triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp thí điểm trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền công tác chỉ đạo sản xuất vụ Mùa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất cánh đồng lớn; chủ động ứng phó với tình hình thời tiết và mưa bão những tháng cuối năm; tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; công tác chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch 2024.

3. Về các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta; các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (01/11/1949 - 01/11/2024); làm sâu sắc nhiệm vụ phải làm tốt công tác tham mưu hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới; tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và quốc gia; phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng; đề cao vai trò định hướng, dẫn dắt của đối ngoại Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, như: (1) Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Malaysia. (2) Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Cộng hòa Chile; thăm chính thức

Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Peru. (3) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20); tiến hành một số hoạt động song phương tại Brazil; thăm chính thức Cộng hòa Dominicana. (4) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á và Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình...

- Tuyên truyền Hội nghị toàn cầu biến đổi khí hậu COP29 và nội dung 07 vấn đề trọng tâm, trong đó có thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, tài chính khí hậu; những hoạt động tham gia hội nghị, bày tỏ quan điểm và quyết tâm thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

4. Một số nội dung quan trọng khác

- Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng, các quyết sách của Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới giáo dục đào tạo; làm sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), nhất là các vấn đề sau: Mục tiêu cao nhất hiện nay phải tập trung thực hiện là “hoàn thành sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, hoàn thành mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng”; có giải pháp xóa hoàn toàn nạn mù chữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát động thực hiện phong trào “bình dân học vụ số” ; Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đức, có tài, là những người có đam mê, nhiệt huyết, kỹ năng, kiến thức, năng lực truyền thụ, ham học hỏi, đổi mới sáng tạo, thật sự là những tấm gương để học sinh, sinh viên học tập, noi theo...

- Quan tâm, chú ý những vấn đề liên quan đến việc Quốc hội thảo luận về Luật Công đoàn sửa đổi; tuyên truyền những điểm mới và có ý nghĩa của Luật Công đoàn 2024 đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp lần thứ Tám. Phê phán những hoạt động trái pháp luật nhằm mục đích nhân danh đại diện cho quyền lợi người lao động để lấn át, xóa dần vai trò tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo, nhất là vào dịp Lễ Giáng sinh và sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này. Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc 2025 (Vesak) tại Việt Nam sẽ là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của

Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm an ninh, nhất là ở những địa bàn trọng yếu, chiến lược, góp phần vào công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Phản bác các luận điệu xuyên tạc hoặc lôi kéo Nhân dân theo tà đạo, đạo lạ, lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

- Tuyên truyền về ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tuyên truyền các nhiệm vụ xây dựng Nền quốc phòng toàn dân, Nền an ninh nhân dân kết hợp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Tuyên truyền kết quả hoạt động công đoàn tháng 11 và năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2024 và năm 2025, nhất là các hoạt động triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

- Tuyên truyền kỷ niệm một số sự kiện như: 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024); Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2024) và các sự kiện quan trọng khác.

Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh căn cứ chương trình công tác của đơn vị và bám sát chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TLD;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TC-KT-TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Quý